



ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....  
โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ น ร ๑๐๑๒/ ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ  
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ  
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน  
ระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังบัญชี  
รายละเอียดที่แนบมาทำยนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นางนิภาพร เชลงวิทย์  
สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
๑	นายสายัน ป้อมเปี่ยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒	นายวิระพัฒน์ ศรีเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๓	นายทวีศิลป์ ชัยกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๔	น.ส.สุรรัตน์ สุวรรณบัวสด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๕	น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๖	น.ส.จุฑามาศ วงษ์ราษฎร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๗	นายธนกฤต พงศ์ภูมิพิพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๘	นางพัชรนันท์ วงษ์พิมพ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๙	น.ส.พันธันภา จิวสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๐	นางสาวปรมาภรณ์ ขุนอำไพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๑	นายณรงค์ศักดิ์ เชลวงวิทย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๒	นางเนตรชนก สิ่งประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๑๓	นางสาวภัทรภร ปทุมพงษ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๔	น.ส.หญิง จันทรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๕	นายวศรณัฏฐณ์ ศรีเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๖	นายกณวรรษ บุญมั่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๗	นายนิรันดร์ สารชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๘	นายเดชา บรรเทา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๙	นางยอดกมล สุทธิเศวต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒๐	น.ส.นงค์นุช บุญพ่วง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒๑	นางสาวยุพา ไพโรจน์พาเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒๒	นายกิตติศักดิ์ อุ่เถื่อน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๓	น.ส.สุนิชา สอาดเอี่ยม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๒๔	นางสาวสิริกานต์ สุรวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๕	นางสาวพิจิตรา อภิญญาธีรางกูร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๖	นางสาวเบญจพร โพธิ์อ่อง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๒๗	น.ส.ชุติมา เย็นสำราญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๒๘	น.ส.รวมพร ศิริวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๙	นางกิงกาญจน์ เทียมทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๓๐	นางสาวภาวดี มากสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๓๑	น.ส.ศิริวรรณ ขุมโมกษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๓๒	น.ส.วรรณนิศา ฐิตสุภากร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
๓๓	น.ส.พิชญ์สินี วงษ์อินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๓๔	นางปฐมาภรณ์ สมประสงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีเด่น
๓๕	นางสาวสุรารักษ์ เหมะจุลิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีเด่น
๓๖	นางสาวสุปราณี ขำอ่อน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๓๗	นางสาวนริชรินทร์ ทองดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๓๘	นางสมหมาย บรรเทา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก